

Số: 507/ STTTT-TTBCXB

Bắc Ninh, ngày 30 tháng 9 năm 2019

V/v thực hiện công tác  
thông tin tuyên truyền tháng 10/2019

Kính gửi: - Báo Bắc Ninh; Đài PT-TH tỉnh;  
- Phòng VH TT, Đài PT các huyện, thị xã, thành phố.

Để đảm bảo công tác thông tin tuyên truyền về đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và đáp ứng nhu cầu thông tin của người dân trong tháng 10/2019 tại các địa phương trên địa bàn tỉnh có trọng tâm, trọng điểm, nhanh, kịp thời và đạt hiệu quả cao, cùng với sự chỉ đạo của tỉnh, các cấp, các ngành; Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Báo Bắc Ninh, Đài PTTH tỉnh, Phòng VH TT, Đài Phát thanh các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện tuyên truyền các nội dung như sau:

1. Tiếp tục tuyên truyền các nghị quyết, chủ trương của Đảng, Quốc hội, chính sách pháp luật của Nhà nước và của tỉnh; Luật An ninh mạng; Tuyên truyền đấu tranh chống luận điệu của các thế lực thù địch xuyên tạc về dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, tự do ngôn luận và công cuộc đổi mới của nước ta; về chủ quyền biển đảo; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Tuyên truyền phổ biến các quy định pháp luật về phòng chống tham nhũng, tăng cường các biện pháp tuyên truyền sâu rộng về chính sách, pháp luật; hướng dẫn, khuyến khích người dân, doanh nghiệp sống, làm việc theo Hiến pháp, Pháp luật, thực hành liêm chính, không tiếp tay với tiêu cực, tham nhũng. Tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. Tuyên truyền Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (04/11/1909 - 04/11/2019) (có đề cương tuyên truyền kèm theo).

2. Tuyên truyền việc bảo vệ lúa mùa, việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cây trồng vật nuôi, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển các ngành phi nông nghiệp; quy hoạch phát triển nông nghiệp, thủy sản, thủy lợi; các giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội; các nỗ lực của tỉnh trong việc cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển; các



cấp, các ngành đẩy mạnh tu bổ đê điều, xử lý vi phạm hành lang đê điều, khai thác tài nguyên trái phép; các gương điển hình trong sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế, giúp đỡ người nghèo, giải quyết việc làm cho người lao động. Tuyên truyền Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh. Tuyên truyền mô hình “Cung cấp thực phẩm an toàn trong các trường học trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh” theo Quyết định số 1283/QĐ-UBND ngày 27/8/2019 của UBND tỉnh.

3. Tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực ủng hộ Quỹ “**Vì người nghèo**” năm 2019, tập trung vào Tháng cao điểm “**Vì người nghèo**” từ ngày 01/10 đến 18/11/2019; Đề án Hỗ trợ hộ nghèo có khó khăn về nhà ở theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách về hỗ trợ cải thiện nhà ở cho đối tượng hộ nghèo của tỉnh, thông tin thường xuyên về kết quả thực hiện Đề án theo Quyết định phê duyệt. Kế hoạch Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bắc Ninh thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025 nhằm phát hiện, biểu dương và nhân rộng những mô hình hay, cách làm mới, các điển hình tiên tiến trong thực hiện phong trào thi đua. Tuyên truyền, hưởng ứng Cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng” lần thứ III năm 2019 do Tạp chí Cộng sản, Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đồng tổ chức *(có tài liệu kèm theo)*

4. Tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về phòng chống buôn lậu, sản xuất kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn mác, xuất xứ Việt Nam và tác hại của việc sản xuất, vận chuyển, kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn mác, xuất xứ Việt Nam nhằm nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân kinh doanh, người tiêu dùng trọng việc lựa chọn sản phẩm. Tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2019 với các nội dung về bảo vệ môi trường và hoạt động hưởng ứng, tập trung vào chủ đề chống rác thải nhựa, xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

5. Tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về ý thức chấp hành Luật giao thông, đặc biệt việc xử lý “phạt nguội” vi phạm giao thông qua camera giao thông trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh tại một số địa điểm *(Nút giao thông đường Lý Thái Tổ với đường Huyện Quang; một số nút giao cửa ngõ vào thành phố và nút giao có tần suất phương tiện tham gia giao thông lớn như: Cầu vượt Bồ Sơn, cầu vượt Đại Phúc, cầu Đập Cầu, cổng chào cạnh UBND phường Vạn An; nút giao tại khu vực Cầu Hồ - huyện Tiên Du)*. Thời gian tiến hành xử phạt vi phạm từ 01/10/2019.

6. Tăng cường tuyên truyền phổ biến pháp luật và kiến thức về phòng cháy chữa cháy, các hoạt động của các cấp, các ngành, các địa phương và gương

người tốt, việc tốt trong công tác phòng cháy chữa cháy nhất là vào ngày 4/10/2019 và trong thời gian “Tháng an toàn phòng cháy chữa cháy” (tháng 10). Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về đăng ký, sử dụng thông tin thuê bao di động nhằm tạo bước chuyển biến nhận thức một cách mạnh mẽ cho doanh nghiệp, người dân tuân thủ đúng pháp luật. Thông báo rộng rãi các đợt thanh, kiểm tra và kết quả xử lý vi phạm trên địa bàn tỉnh.

7. Tuyên truyền việc thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương; công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống cháy nổ, kiểm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông, tuyên truyền về biển, đảo...

8. Tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm: Tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm: ngày Quốc tế Người cao tuổi (01/10); ngày khuyến học Việt Nam (02/10); ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy (04/10); ngày giải phóng thủ đô (10/10); 143 năm ngày sinh Huỳnh Thúc Kháng (01/10/1876 - 01/10/2019); ngày doanh nhân Việt Nam (13/10); ngày lương thực thế giới (14/10); ngày thành lập Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam (15/10); ngày Vì người nghèo (17/10); ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10) và các ngày truyền thống khác.

Đề nghị các cơ quan báo chí, Đài Phát thanh các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt các nội dung trên, Phòng VH TT chỉ đạo đài Truyền thanh các xã, phường, thị trấn tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (b/c);
- Sở TTTT:
  - + GD, các PGD (b/c);
  - + Lưu: VT, P.TTBCXB.

